

ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายพิษณุ เรืองมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือและหน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์การศึกษาจากระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนชุมชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 คน ร่วมประชุมหารือประเด็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล การปรับปรุงออกแบบอาคารสำหรับผลิตน้ำพริกนรกกุ้งและน้ำพริกนรกไก่ เพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP และ อย. โดยมี นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมอาคารสำหรับผลิตน้ำพริกนรกกุ้งและน้ำพริกนรกไก่ ณ มัสยิดมะหะดอยลือต เพื่อให้คำปรึกษาในการปรับปรุงสถานที่ในการขอรับรองมาตรฐาน GAP และ อย. ซึ่งการดำเนินงานในโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะขอรับหมายเลข อย. และพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสำหรับผลิตน้ำพริกนรกกุ้งและน้ำพริกนรกไก่ ศูนย์การศึกษาจากระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้คำแนะนำในการปรับปรุงอาคารสำหรับผลิตน้ำพริกนรกกุ้งและน้ำพริกนรกไก่ เพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP และ อย.



สถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Research and Development Institute of RUS



ประชาสัมพันธ์



ซึ่งผลของการบูรณาการการทำงานร่วมกันทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพที่มีความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืนและส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการประชุมหารือกองงานช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ได้นำคำแนะนำจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายไปปรับปรุงพัฒนาการออกแบบอาคารเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP ต่อไป



คุณธรรมอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

"พัฒนานักวิจัย

ก้าวไกลสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม"

www.rdi.rmutsb.ac.th